



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่

ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง **เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์** จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งข้างต้น พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล
๑	นายรัฐลานนา มิ่งเชื้อ
๒	นายณัฐพัชร์ สุพิชญาสกุล
๓	นางสาวธัญญา ธรรมใจ
๔	นายธนากร ไตรวัฒนาภรณ์
๕	นายฐณธรณ์ คำแสน
๖	นางสาววันจันทร์ จิตธรรม
๗	นายกิตติพันธ์ สอนจันทร์
๘	นายศาสตรา ปัญญา
๙	นางสาวธัญวรัตน์ ธนามี
๑๐	นางสาวคัมภีร์ดา หงษ์เพ็ชรศรีศรี
๑๑	นางสาวชลันธร วันเพ็ญ
๑๒	นางสาวแพรวพณี คล้ายสุบรรณ
๑๓	นางสาวฉัตรลดา จันทร์
๑๔	นายกิตติคุณ อุปโคตร

๑. กำหนดการสอบคัดเลือก

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานที่สอบ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแอนโดรเมดา อาคารท้องฟ้าจำลอง	สอบข้อเขียน <i>หมายเหตุ</i> : อุปกรณ์การสอบ คือ ปากกาและน้ำยาลบคำผิด ** ผู้มีสิทธิสอบ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้คุมสอบ
เวลา ๑๓.๓๐ น.	ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้องเออร์ชาเมเจอร์ (หมีใหญ่) ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่	สอบสัมภาษณ์ <i>หมายเหตุ</i> : ให้ผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สถาบันจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

(๑) ผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกต้องแสดงหลักฐานการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนการสอบโดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ทั้งนี้ ให้นำส่งผลการตรวจผ่าน hr@mail.narit.or.th ก่อนวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) ผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกควรมาถึงสถานที่สอบก่อนการสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกมีไข้ อุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์

(๓) ก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บริเวณหน้าห้องสอบ

(๔) ผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง

(๕) ผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


๒. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จะประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันถือเป็นที่สุด

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๑-๒๖๘ ต่อ ๒๘๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศรีณย์ โปษะจินดา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ